

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THANH BA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 42/2006/NQ-HĐND-KXXVII

Thanh Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2006

NGHỊ QUYẾT**Xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2006 – 2010****HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THANH BA
KHÓA XVII – KỲ HỌP THỨ 8**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 06 ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư TW Đảng khóa IX và Quyết định số 370/QĐ-BYT ngày 7/2/2002 về nội dung xã đạt chuẩn quốc gia về y tế;

Sau khi xem xét Báo cáo đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HU của BTV Huyện ủy về công tác y tế, dân số, KHHGD giai đoạn 2001 – 2005 và Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2006 - 2010 của UBND huyện trình tại kỳ họp; Báo cáo thẩm tra của Ban KT- XH và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành thông qua Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2006 – 2010 của UBND huyện trình tại kỳ họp.

HĐND huyện nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Đánh giá khái quát 4 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HU:

Bốn năm tổ chức thực hiện Nghị quyết 11 ngày 20/8/2001 của BTV Huyện ủy đã thu được kết quả quan trọng, góp phần quyết định việc chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong huyện. 08/11 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cấp ủy, chính quyền đã quan tâm hơn đến sự nghiệp y tế, coi đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân trong việc chăm lo sức khỏe nhân dân. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị trạm y tế và xây dựng quỹ sự nghiệp y tế có cố gắng. Công tác quy hoạch, đào tạo bác sỹ; thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đạt kết quả cao. 11 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Tuy nhiên, so với kế hoạch 3 chỉ tiêu chưa đạt là: Giảm tỷ suất sinh hàng năm; giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 và thu quỹ Sự nghiệp y tế mới đạt 40% kế hoạch. Công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết ở một số cơ sở chưa tốt. Chất lượng khám chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Tư tưởng trông chờ, bao cấp ở một số cơ sở còn lớn... Những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên sẽ ảnh hưởng tới quá trình xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế của huyện.

2. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2006 – 2010:

2.1: Phương hướng chung:

5 năm tới phải tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ y tế đủ năng lực, trình độ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với việc thực hiện tốt các chính sách xã hội. Trong đó, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là ở nông thôn là nhiệm vụ thiết thực trong quá trình xây dựng làng, xã văn hóa. Đầu tư “Xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế” góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển KT – XH của huyện.

2.2: Mục tiêu:

Đến năm 2010 có 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Cụ thể như sau:

- Đối với 11 xã, thị trấn đã đạt chuẩn: Tiếp tục củng cố, đầu tư hoàn thiện các tiêu chí để giữ vững danh hiệu xã chuẩn quốc gia về y tế với chất lượng cao và bền vững.

- Đối với 15 xã chưa đạt chuẩn: UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, phân kỳ đầu tư, xây dựng lộ trình hợp lý cho các năm từ 2006 – 2010 trên cơ sở kế hoạch được xây dựng từ dưới lên và ký cam kết trách nhiệm giữa xã và huyện để đến năm 2010 cả 15 xã đều đạt chuẩn quốc gia về y tế.

2.3: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

- Tổ chức quán triệt sâu, rộng Nghị quyết tới mọi tầng lớp nhân dân; nêu cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trong việc vận động mọi người dân quan tâm chăm lo sức khỏe cho mình và cho cộng đồng.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trên lĩnh vực y tế; coi trọng công tác tuyên truyền, động viên mọi lực lượng xã hội trên địa bàn quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tham gia xây dựng quỹ sự nghiệp y tế để đạt và vượt kế hoạch đề ra.

- Tăng cường phát huy nội lực, chống tư tưởng trông chờ bao cấp. MTTQ, các đoàn thể trong hệ thống chính trị tăng cường sự phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư TW Đảng khóa IX, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu huy động nội lực để xây dựng cơ sở vật chất, nhà trạm. Mỗi năm huyện dành ngân sách 200 triệu đồng hỗ trợ các xã đăng ký xây dựng chuẩn quốc gia về y tế; 100 – 200 triệu đồng hỗ trợ đào tạo cán bộ theo quy hoạch, trong đó có việc đào tạo bác sỹ công tác tại cơ sở.

- Nghiên cứu, bố trí sắp xếp, luân chuyển cán bộ y tế để tất cả các trạm xá đều có bác sỹ, y tế cộng đồng, nữ hộ sinh, cán bộ đông y; đảm bảo tốt nhất các điều kiện đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Điều 2. Giao UBND huyện tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị UB MTTQ huyện và các đoàn thể nhân dân với chức năng của mình thực hiện tốt việc vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2006 - 2010.

Nghị quyết này được HĐND huyện khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/5/2006.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Khuya (Đã ký)